

Số: /BC-UBND

Ngọc Hồi, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2020 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi

Thực hiện Công văn số 630/SNV-XDCQ&CTTN ngày 07/4/2020 của Sở Nội vụ về việc tổ chức tự kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Khái quát tình hình công tác thanh niên tại địa phương

1. Tình hình chung về thanh niên

Huyện Ngọc Hồi là huyện biên giới nằm ở phía Bắc tỉnh Kon Tum, dân số toàn huyện là 58.913 người, trong đó số lượng thanh niên là 15.023 người¹ (nam 29.634 người, nữ 29.279 người), chiếm tỷ lệ 25,5% so với tổng số dân trong toàn huyện.

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương; sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ CBCC, VC, NLĐ và cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm vượt mọi khó khăn của các tầng lớp nhân dân nên việc triển khai thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nhất định, như: tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên vay vốn học tập; đào tạo nghề cho thanh niên; tuyên truyền về việc làm và xuất khẩu lao động; hướng nghiệp cho thanh niên; tuyên truyền nhận thức cho thanh niên về luật an toàn giao thông; các chính sách pháp luật khác.. mà thanh niên cần phải biết để thực hiện, nhằm từng bước góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, quốc phòng, an ninh giữ vững, ổn định.

- *Ưu điểm:* Trong năm qua, thanh niên huyện Ngọc Hồi đã có bước trưởng thành nhanh chóng về trình độ nhận thức, tư duy và hành động; tiếp nối và phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, nêu cao tinh thần yêu nước có ý chí vươn lên trong học tập với mong muốn có việc làm và thu nhập ổn định. Niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của hệ thống chính trị huyện nhà được củng cố và tăng cường, không ngại khó khăn, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do chính quyền phát động.

- *Hạn chế:* Vẫn còn một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, lười lao động, thiếu ý thức học tập vươn lên; tình trạng thiếu việc làm, việc làm không ổn định còn cao.

¹ Thanh niên: khu vực thành thị 4.705 người; khu vực nông thôn 10.318 người.

2. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên

Tổng số công chức kiêm nhiệm về công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện là 09 người (*trong đó: Cấp huyện 01 người trực thuộc Phòng Nội vụ; cấp xã 08 người trực thuộc UBND các xã, thị trấn*).

- *Ưu điểm:* Được sự quan tâm của các cấp, các ngành đã bố trí từ huyện đến cơ sở đều có cán bộ, công chức phụ trách về công tác thanh niên; tất cả cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên từ huyện đến xã đều có trình độ đại học.

- *Hạn chế:* Tất cả cán bộ, công chức làm công tác thanh niên từ huyện đến cơ sở đều kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi, cho nên ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu và thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Một số cán bộ, công chức cấp xã phụ trách công tác thanh niên thực hiện chế độ báo cáo định kỳ chậm so với quy định.

3. Các văn bản triển khai thực hiện

Trên cơ sở các văn bản của tỉnh triển khai về công tác thanh niên năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản về công tác thanh niên trên địa bàn huyện năm 2020, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện².

II. Về thực hiện Kế hoạch số 1435/KH-UBND ngày 09/8/2012 và Kế hoạch số 1617/KH-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020

1. Công tác tuyên truyền, ban hành văn bản triển khai Kế hoạch

- *Công tác tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 1435/KH-UBND, Kế hoạch số 1617/KH-UBND:* Trên cơ sở Kế hoạch triển khai của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 28/3/2013 của UBND huyện Ngọc Hồi về triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và triển khai các chỉ tiêu đã đề ra cho các cơ quan ban ngành có liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Đặc biệt là công tác tuyên truyền cho thanh niên trên các lĩnh vực an ninh chính trị; tệ nạn xã hội; tham gia giao thông; tham gia học nghề; tham gia xuất khẩu lao động; hướng nghiệp cho thanh niên... nhằm từng bước nâng cao hiệu quả của thanh niên khi tham gia các hoạt động về công tác thanh niên trên địa bàn, góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà.

² Công văn số 992/UBND-NV ngày 06/5/2020 của UBND huyện về việc triển khai một số nhiệm vụ QLNN về công tác thanh niên năm 2020 trên địa bàn huyện; Công văn số 1024/UBND-NV ngày 11/5/2020 của UBND huyện về triển khai thực hiện Thông báo số 148/TB-VPCP ngày 08/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2020; Công văn số 1356/UBND-NV ngày 08/10/2020 của UBND huyện về việc triển khai Kế hoạch 3442/KH-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh về tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với đại biểu đoàn viên, thanh niên năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng của địa phương, đơn vị trong việc triển khai Kế hoạch.

Trong năm qua, công tác thanh niên trên địa bàn huyện luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện; UBND huyện cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên nắm bắt kịp thời những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong học tập, lao động; bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ sức khỏe, hôn nhân và gia đình... từng bước phát triển toàn diện thanh thiếu niên trở thành những thanh niên tốt, công dân tốt. Đồng thời, huy động và tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động cộng đồng như: hoạt động nhân đạo, bảo vệ môi trường, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhân rộng các mô hình điển hình mà đoàn viên thanh niên tham gia... Bên cạnh đó, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 2267/QCPH-UBND-ĐTN ngày 10/12/2018 về phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân huyện với Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Ngọc Hồi giai đoạn 2018-2022.

3. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

UBND huyện phối hợp với các ban, ngành kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn⁽³⁾. Qua kiểm tra, giám sát, nhìn chung các cơ quan, đơn vị, địa phương đều triển khai thực hiện tốt các nội dung kế hoạch ra. Đồng thời, không xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.

4. Kết quả thực hiện

4.1. Giáo dục thanh niên về lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng.

Trong năm, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai nhiều hoạt động, chương trình nhất là trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống trong lứa tuổi thanh niên trên địa bàn với nhiều nội dung, hình thức phong phú; 100% cán bộ, đoàn viên và 86,4% thanh niên trên địa bàn huyện được giáo dục chính trị, tư tưởng. Đồng thời, xây dựng chuyên mục “*Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp*”, kịp thời biểu dương thanh niên tích cực trong các hoạt động Đoàn, Hội, thanh niên có lối sống đẹp, sống có ích...

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nhằm chống lại âm mưu “*Diễn biến hòa bình*”, “*bạo loạn lật đổ*” của các thế lực thù địch. Hiện nay, tình hình tư tưởng thanh thiếu niên trên địa bàn tương đối ổn định; nhận thức

⁽³⁾ Quyết định số 49-QĐ/HU ngày 07/9/2020 của Ban Thường vụ huyện ủy Ngọc Hồi về kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 17/12/2010 của ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên.

pháp luật của thanh thiếu niên được nâng cao, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên đã có nhiều chuyển biến; nhiều thanh, thiếu niên tích cực tham gia các hoạt động phong trào do địa phương tổ chức, nhằm từng bước góp phần hạn chế và đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên⁴.

Huyện đoàn đã phối hợp với Công an huyện tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật về tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, Luật phòng chống ma túy cho thanh niên trên địa bàn huyện gồm 27 cuộc, với 8.961 lượt thanh niên tham gia⁵. Mặc dù đã được các cấp, các ngành thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến thanh niên, tuy nhiên vẫn còn một số thanh niên vi phạm pháp luật, cụ thể: có 210 trường hợp vi phạm Luật an toàn giao thông; 28 vụ/33 trường hợp phạm tội (*trộm cắp tài sản; cố ý gây thương tích...*); 25 trường hợp nghiện ma túy, hiện công an huyện đang quản lý.

Nhìn chung, Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao sự nhận thức của thanh niên về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước; tự thân phấn đấu trong công việc, góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội huyện nhà.

4.2. Nâng cao trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên đạt chuẩn 3 mặt: Trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, nhìn chung việc nâng cao trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội thực hiện cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

+ 100% thanh niên công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng tin học văn phòng; 100% học sinh trong độ tuổi hoàn thành trung học cơ sở; 98,3% học sinh tốt nghiệp THPT; 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp; 100% học sinh, sinh viên trong các Trường THCS, THPT, Trung tâm dạy nghề được học ngoại ngữ; 100% học sinh trong các trường THPT được học tin học; 100% học sinh các trường THPT được bồi dưỡng chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh.

⁴ Huyện đoàn tổ chức được 224 đợt tuyên truyền với hơn 12.830 lượt đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia; Phối hợp tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đã thu hút **200** lượt ĐVTN đăng ký tham gia, thu được **158** đơn vị máu toàn phần Ban Thường vụ Huyện đoàn đã phát động đồng loạt triển khai 03 ngày “*Ngày Chủ nhật xanh*”, kết quả: 07/07 xã tổ chức ra quân “*Ngày chủ nhật xanh*” với các hoạt động dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương... kết hợp công tác tuyên truyền đã thu hút trên 780 lượt ĐVTN tham gia; Tuyên truyền nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 -19/05/2020).

⁵ Tuyên truyền về tác hại của Internet đối với học đường, công tác phòng chống ma túy, mại dâm, bạo lực học đường... 11 cuộc, với 1.466 lượt thanh niên tham gia;; tuyên truyền về Luật an toàn giao thông 16 cuộc, với 7.495 lượt thanh niên tham gia; ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ đối với 900 học sinh THPT trên địa bàn huyện.

+ Mạng lưới trường lớp tiếp tục được rà soát, sắp xếp, củng cố lại theo hướng giảm số điểm trường, giảm số lớp, nhóm lớp; quy mô học sinh tiếp tục tăng so với năm học trước⁶. Đến nay toàn ngành có 24/33 trường đạt chuẩn quốc gia⁷, đạt tỷ lệ 72,72%.

+ Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp từng bước được đầu tư xây dựng; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được trang bị; công tác tu sửa, xây dựng mới các công trình trong trường học triển khai thực hiện hiệu quả; chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy từng bước được hoàn thiện, đạt chuẩn giáo dục về công tác giảng dạy theo quy định.

+ Số lượng học sinh THCS tham gia các kỳ học sinh giỏi cấp huyện đạt giải 185 em; tham gia cuộc thi sáng tạo kỹ thuật đạt 01 giải nhì, 01 giải ba.

+ Số lượng học sinh THPT tham gia các kỳ học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải 23 em.

4.3. Đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ.

Trong năm, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã tuyên truyền, phổ biến, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất và đời sống đối với thanh niên trên địa bàn để hỗ trợ kịp thời các chính sách đầu tư vào các đề tài khoa học công nghệ theo quy định. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn huyện chưa có đề tài khoa học nào triển khai thực hiện.

Nhìn chung, do mặt bằng phát triển khoa học, công nghệ và cơ sở hạ tầng của huyện nhà còn hạn chế, nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao có nhưng đa số chọn nơi lập nghiệp ở các tỉnh, thành phố có cơ sở hạ tầng tương xứng với trình độ năng lực phát triển.

4.4. Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho đối tượng là thanh niên trên địa bàn huyện, cụ thể:

+ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg từ năm 2020 gồm 06 lớp, với 275 học viên tham gia (*trong đó lứa tuổi thanh niên tham gia là 86 học viên/275 học viên*).

+ Công tác xuất khẩu lao động đã được các ngành chức năng phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân, nhất là tầng lớp thanh niên trên địa bàn. Năm 2020 có 01 trường hợp tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài (*Đài Loan*).

⁶ Tháng 6/2020, toàn huyện có 36 cơ sở giáo dục, bao gồm Mầm non 13 trường (*03 trường ngoài công lập*); Tiểu học 14 trường; THCS 09 trường (*01 trường PTDTBT*); 08 trung tâm trung tâm học tập cộng đồng. Toàn huyện có 486 lớp với 14.888 học sinh (*4524 trẻ mầm non; 6521 học sinh tiểu học; 3843 học sinh THCS*), đến tháng 10/2020 toàn huyện có 33 cơ sở giáo dục.

⁷ 07 trường Mầm non (*Hoa Hồng, Bờ Y, Sơn Ca, Đắc Nông, Đắc Dục, Đắc Xú, Họa Mi*); 11 trường Tiểu học (*Số 1, Số 2, Nguyễn Huệ, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu, Bé Văn Đàn, Đắc Xú, Đắc Nông, Đắc Dục, Lê Văn Tâm, Nguyễn Bá Ngọc*); 04 trường THCS (*Thị trấn, Bờ Y, Đắc Nông, Lý Tự Trọng, Lê Hồng Phong, Nguyễn Huệ*).

+ Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội cho vay vốn tín dụng đối với 03 em học sinh, sinh viên, với tổng số tiền 259,25 triệu đồng.

4.5. Nâng cao sức khỏe, thể lực và tâm vóc cho thanh niên; có kỹ năng sống để thích ứng với môi trường sống và làm việc.

Tổ chức tuyên truyền cho thanh niên về kỹ năng sống; tạo môi thuận lợi cho thanh niên trên địa bàn huyện tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do địa phương tổ chức.

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Trong năm qua, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn huyện cơ bản đã mang lại những kết quả nổi bật: Tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi đến trường tương đối đảm bảo; các chính sách an sinh xã hội đối với thanh niên trên địa bàn được thực hiện đầy đủ, kịp thời; nhận thức của thanh niên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước từng bước được nâng lên, đã tạo niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

2. Tồn tại, hạn chế

Việc bố trí, tạo việc làm cho đội ngũ sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng trên địa bàn huyện chưa cao; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm vẫn còn gặp nhiều khó khăn; tai nạn giao thông xảy ra trong lứa tuổi thanh niên vẫn còn; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

3. Nguyên nhân

Do số lượng biên chế trong năm không tăng mà phải giảm 10% theo lộ trình, cho nên tỷ lệ bố trí việc làm cho sinh viên trên địa bàn đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng ra trường vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn huyện là rất ít. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, nhà máy trên địa bàn có quy mô nhỏ nên sử dụng lao động ít. Sự nhận thức của một số thanh niên khi tham gia giao thông vẫn còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, vận động của các cấp, các ngành cùng với nhà trường, gia đình trong việc giáo dục thanh niên có nơi, có lúc hiệu quả chưa cao; ý thức của một số thanh niên trong việc chấp hành pháp luật về một số lĩnh vực thuộc thanh niên chưa được tốt, không chịu khó học tập, lao động, tìm việc làm.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội. Đặc biệt là nâng cao nhận thức cho thanh niên về các vấn đề tệ nạn xã hội; chấp hành luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

2. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện công tác quản lý, giáo dục thanh niên trên địa bàn. Quan tâm quản lý, giáo dục, giúp đỡ các thanh niên hư hỏng, thanh niên vi phạm pháp luật để sớm hòa nhập cộng đồng.

3. Tiếp tục thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách liên quan đến thanh niên; quan tâm đầu tư, hỗ trợ cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

4. Tạo môi trường thuận lợi nhằm thu hút các nhà đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến trên địa bàn, tạo cơ hội cho thanh niên có việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên. Tổ chức hướng nghiệp cho thanh niên; tăng cường công tác xuất khẩu lao động, giúp thanh niên có nhận thức, định hướng đúng đắn về nghề nghiệp, thị trường lao động.

Trên đây là báo cáo thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2020 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Y Lan